

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

### WIN – หุ่นแนวต้าน...ตลาดแนวรับ (อาละสิ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลีสจิวหัว...** เรื่องของเรื่อง ที่จิวหัวมาแบบนี้ จะเรียกว่า วัดใจ หรือ หัวมันใจล่ะ

เพราะถ้าเป็นหุ้น WIN ที่เป็นหุ้นเล็ก ๆ นั้น การขึ้นมาก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง แล้วมาเจอแนวต้านสำคัญด้วย จะคิดอย่างไรกันต่อดี... อาจจะไม่ใช้หุ้น WIN ที่เป็นหุ้นเล็กแค่ตัวเดียวหรอกนะ ครบ ยังมีหุ้นเล็ก ๆ อีกมากนะ ที่ราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในระดับสูง ๆ แล้วก็ว่าได้ ไม่ติดแนวต้าน ก็ใกล้แนวต้านหรือกำลังทดสอบ แนวต้านสำคัญในทางเทคนิคอย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละ... แล้วถ้าจะถามว่า เกี่ยวกับตลาดยังใจล่ะ ไหนบอก หุ้นเล็ก ๆ ไม่สนใจตลาด หรือตลาดจะเป็นยังไง หุ้นเล็ก ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว ต้องว่ากันเป็นตัว ๆ ไปมากกว่า แต่เหนือเมฆก็แค่แอบคิดไม่ได้ว่า ระดับพื้นที่ของ ตลาด หรือ SET Index แถว ๆ 1560-1570 นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดจะลงต่ำกว่าพื้นที่นี้ไม่ได้แล้วนะ เพราะถ้าหลุดต่ำกว่าเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงเรื่องใหญ่ เพราะเป็นการหลุดแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ ๆ กันเลยนะ... หรือแปลอีกนัยหนึ่ง หากตลาดจะดิ่งกลับ หรือใช้จุดต่ำสุดใน 2 วันที่ผ่านมา เป็นจุดกลับตัว หรือพลิกเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหญ่ ๆ เหมือนเดิมต่อไป เราก็ต้องว่ากันที่หุ้นใหญ่ ๆ หุ้นหลัก ๆ แล้วล่ะนะ ที่จะสามารถทำให้ตลาดขึ้นได้ต่อเนื่องในแนวโน้มเดิมได้จริง ๆ แล้วนั่น หุ้นเล็ก ๆ หุ้นแก๊งค์กำไรทั้งหลาย ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ จนติดแนวต้าน หรือทดสอบแนวต้านในระยะนี้ ก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลง หรือ จะถูกขายเอาเงินออก แล้วไปเล่นหุ้นใหญ่กันแทน... เขาเป็นว่า ต้องจับตาดูนะ ตลาดจะหลุดแนวรับใหญ่ไหม หรือ หุ้นเล็กจะยังไปต่อหรือไม่ สัปดาห์นี้แหละ อาจจะพอเกินค่าล่างกัน

**ดูตามเกม...** จริง ๆ ก็มีลู่ลู่เหมือนกันนะว่า น่าจะเอาจริง ๆ ต่อได้แบบยาว ๆ แต่ก็อย่างว่า ถ้าแนวออกมาว่าจะพอ เราก็ต้องขอหนีให้ทันด้วยล่ะ ทางหนี่ที่จะกำหนดไว้ ต้องให้กระชั้นหน่อยสักกัน

**แนวรับ** : ... 1.42-1.38 ยังพอได้ อย่าให้ต่ำกว่า 1.30 ก่อน

**เป้าหมาย** : ... 1.5-1.6 แนวต้านหลัก ถ้าผ่านได้จริง มองยาว ๆ

Price Chart...(WIN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น WIN...** จริง ๆ ที่คาดว่า น่าจะมีโอกาสผ่านแนวต้านพื้นที่ 1.50-1.60 ได้นั่น ก็ดูจากรูปแบบของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern in MA. อยู่ นั่นแหละนะ แล้วพืงจะมีการแกว่ง ๆ สร้างฐานในระดับ 0.90-1.00 มาเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้รูปแบบทาง Pattern ยิ่งดูดีขึ้น หรือฐานในการไปต่อ จะใกล้ได้มาก ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องว่ากันถึงทางหนี่ไว้ด้วย ซึ่งอย่างที่กล่าว การใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ การหนี่ ก็ต้องกระชั้นขึ้นขึ้นมาหน่อยเรียกว่า ถ้าแนวเริ่มไม่ตี ก็ต้องหนีไว้ก่อนล่ะนะ ซึ่งถ้าจากภาพระยะสั้น การลงมาต่ำกว่า 1.30 ก็ถือว่า แนวเริ่มจะไม่สวยงาม ต้องหนีก่อน... ส่วนเป้าหมายจริง ๆ ถ้าผ่านแนวต้านสำคัญไปได้ มองยาวกัน 2.5-2.8 เลยนะ